

NEWSLETTER

# ALPHANAM

October 2017

Nº 09



*MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, VỮNG BƯỚC VƯƠN XA*

*ALPHANAM KÝ KẾT HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ  
CÙNG INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP  
& MARRIOTT INTERNATIONAL, INC*



# THƯ NGỎ

*Thân gửi gia đình Alphanam,*

*Những ngày qua, chúng ta vui mừng chào đón sự kiện Alphanam ký thành công hợp đồng quản lý với đối tác Intercontinental Hotels Group và Marriott International, Inc. Đây là bước đi chiến lược của Tập đoàn, tiếp cận trực tiếp xu hướng nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới. Đồng thời, Công ty Cổ phần VIREX cũng đi vào hoạt động sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Với mục tiêu trở thành đơn vị phân phối BDS hàng đầu khu vực miền Bắc, VIREX sẽ góp phần làm mới thương hiệu Alphanam tại thị trường Việt Nam.*

*Để đạt được những kết quả khả quan ngày hôm nay, Alphanam trân trọng những đóng góp của cá nhân – tập thể CBNV Tập đoàn. Trong Alphanam Newsletter No.09, ngoài những thông tin về hoạt động của các Công ty, Ban biên tập mong muốn dành nhiều hơn nữa những bài viết giới thiệu về con người Alphanam, góp phần gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau trong toàn thể Alphanam trên khắp các vùng/miền của Tổ quốc.*

*Thân chúc mỗi người Alphanam thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!*

*Thân ái,  
Ban biên tập*





# TIN TỨC



## TIN TỨC

ĐIỂM TIN ALPHANAM

### 1. ALPHANAM KÝ 2 HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CÙNG INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP

*Trong tháng 10, Alphanam đã ký hai hợp đồng quản lý khách sạn Intercontinental Hotels & Resort và Holiday Inn với Intercontinental Hotels Group dành cho các dự án đang triển khai của Tập đoàn tại Việt Nam.*

Tham gia Lễ ký kết có đại diện ban lãnh đạo Alphanam cùng sự chứng kiến của ông Keith Barr – Giám đốc điều hành Intercontinental Hotels Group toàn cầu, ông Jan Smits – Giám đốc điều hành Intercontinental Hotels Group khu vực Châu Á - Trung Đông và Châu Phi, ông Rajit Sukumaran – Giám đốc Phát triển Intercontinental Hotels Group khu vực Châu Á - Trung Đông và Châu Phi, Ông Kenneth Macpherson - Giám đốc điều hành Intercontinental Hotels Group tại Trung Quốc.

Là một trong những tập đoàn kinh doanh khách sạn - nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới, Intercontinental Hotels Group hiện sở hữu khoảng 5000 khách sạn cao cấp tại hơn 100 quốc gia toàn cầu với 12 thương hiệu như InterContinental, Kimpton, HUALUXE, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn, Holiday Inn Express... Trong đó, Intercontinental Hotel & Resort hiện là thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp lớn nhất thế giới với 187 khách sạn và Holiday Inn sở hữu 1215 khách sạn tại các quốc gia toàn cầu.

Tại Việt Nam, tập đoàn này hiện đang quản lý nhiều khách sạn, khu resort cao cấp tại những khu vực đặc địa thuộc các thành phố/trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh...

Việc ký kết hợp tác cùng với Alphanam không chỉ mở rộng thị phần của Intercontinental Hotels Group mà còn khẳng định vị thế của Alphanam khi thâm nhập nhanh chóng vào ngành dịch vụ. Cùng với Intercontinental Hotels Group, Alphanam sẽ tiếp tục khai thác nguồn khách du lịch trong và ngoài nước có nhu cầu nghỉ dưỡng đẳng cấp tại các thành phố du lịch hàng đầu trên cả nước.



## 2. ALPHANAM KÝ HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ JW MARRIOTT SAPA RESORT & SPA

Ngày 27/10, Công ty CP Đầu tư Alphanam đã ký kết hợp đồng quản lý JW. Marriott Sapa Resort and Spa cùng đối tác Marriott International, Inc tại khách sạn JW. Marriott Hà Nội.

Là một trong những dự án nằm trong Công viên văn hóa Mường Hoa do Tập đoàn Alphanam đầu tư, JW. Marriott Sapa Resort and Spa hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm cao cấp hàng đầu tại thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai. Không chỉ sở hữu tiêu chuẩn nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, dự án còn mở ra một không gian du lịch văn hóa bản địa đầy hấp dẫn.

Việc tham gia vận hành JW. Marriott Sapa Resort & Spa góp phần khẳng định tầm nhìn và vị thế của thương hiệu Tập đoàn khách sạn lớn nhất Thế giới tại thị trường Việt Nam cùng đối tác tin cậy - Tập đoàn Alphanam.

JW. Marriott hiện sở hữu 82 khách sạn tại 28 quốc gia trên thế giới. Với tốc độ mở rộng hoạt động như hiện nay, đến năm 2021, thương hiệu này dự kiến sẽ tăng số lượng lên trên 120 khách sạn.



## 2. GOLDEN CITY AN GIANG MỞ BÁN LỚN TẠI LONG XUYÊN

Sáng ngày 8/10/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á đã tổ chức mở bán dự án Golden City An Giang tại khách sạn Hòa Bình 2, Tp Long Xuyên. Đây là đợt mở bán lớn nhất từ đầu năm đến nay nhằm làm nóng thị trường bất động sản, kích cầu mùa giao dịch vào thời điểm cuối năm. Sự kiện thu hút đông khách hàng quan tâm đến tham dự, tìm hiểu thông tin cũng như xuống tiền đặt mua nhà và đất nền tại Golden City An Giang.

Hiện tại, Golden City An Giang vẫn đang là một trong những dự án đẳng cấp hàng đầu, đặc biệt thu hút người dân nhờ quy hoạch đồng bộ hiện đại, sở hữu những giá trị sống nhân văn. Nhiều khách hàng đã tin tưởng lựa chọn đây làm nơi an cư cho cả gia đình, khẳng định sức hút của dự án đối với người dân Long Xuyên nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.

Nhằm đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, Golden City An Giang vẫn đang tiếp tục triển khai các hạng mục giai đoạn 2, hoàn thiện hơn nữa tổng thể toàn khu. Đồng thời, trong năm 2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á cũng sẽ thi công khu vực Quảng trường Tôn Đức Thắng, tạo điểm nhấn văn hóa cho cư dân khu đô thị. Hi vọng rằng, với những nỗ lực của chủ đầu tư, Golden City An Giang sẽ sớm trở thành một trong những dự án kiểu mẫu, khẳng định vị thế của Alphanam tại Đồng bằng sông Cửu Long.

# TIÊU ĐIỂM

---

## **BÙI HOÀNG TUẤN: ALPHANAM LÀ MỘT PHẦN CUỘC ĐỜI TÔI...**

---

*Vị lãnh đạo chín chắn, quyết liệt trong từng chỉ đạo song lại là “nhân tố” khá kín tiếng tại Alphanam. Bạn sẽ bị ấn tượng bởi người đàn ông giản dị mang phong thái tràn đầy tự tin và năng lượng sống khi tiếp xúc với Anh.*

Là một trong số những người sáng lập Alphanam hiện vẫn đang miệt mài cống hiến đưa Alphanam chinh phục những thành công mới, trong suốt hơn 20 năm qua, anh Bùi Hoàng Tuấn tạo ra ảnh hưởng lớn trong Tập đoàn không chỉ bởi tài năng quản trị mà đó còn là quy cách làm việc rõ ràng và dứt khoát. Trải qua biết bao khó khăn cùng Alphanam, với anh, *“Alphanam chính là một phần cuộc đời tôi và tôi là một phần của Alphanam”*.

Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ rất riêng của anh Bùi Hoàng Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Alphanam - Người hiện nắm giữ những đại trọng trách tại Tập đoàn.



*Mỗi chặng đường là một thử thách chờ đợi chúng ta chinh phục và khám phá chính mình.*





## "Alphanam với tôi là một sự tình cờ"

Vào những năm 90, Anh Bùi Hoàng Tuấn là một trong 50 hạt giống nguồn được EVN lựa chọn để đào tạo công nghệ mới ngành điện. Song thực tế, EVN thời điểm này đang vận hành hệ thống lỗi thời, nguồn nhân lực còn hạn chế về kỹ thuật khiến anh không mấy "mặn mà".

Với vốn ngoại ngữ tốt cùng kiến thức được tích lũy trong quá trình đi học, làm việc thực tế và đào tạo cập nhật liên tục, Anh luôn mong muốn một môi trường năng động và hiện đại, phát huy thế mạnh bản

thân cũng như tạo dấu ấn trong sự nghiệp. Đúng vào thời điểm này, Anh được giới thiệu gặp chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải. "*Chủ tịch đã thuyết phục được tôi bởi cam kết về một môi trường làm việc tự chủ và năng động*".

Gắn bó ngay từ những ngày đầu, thành công hôm nay của Alphanam có sự góp công không nhỏ của Anh, mình chứng cho sự lựa chọn "tình cờ" vào thời điểm ban đầu là đúng đắn!

## Từ mơ ước một khu công nghiệp đến Alphanam lớn về tầm vóc, mạnh về nội lực

Hình ảnh về bữa trưa đạm bạc với bánh mì và trái vải được mua dọc đường cách đây 20 năm vẫn còn nguyên trong trí nhớ của Anh khi chia sẻ về khó khăn trong buổi đầu khởi nghiệp. "*Tôi cùng Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải thường xuyên có những chuyến đi ngắn từ Hà Nội xuống Hải Phòng để tìm kiếm vùng đất mới phát triển Alphanam. Thời điểm này, khu công nghiệp Hanel bắt đầu đi vào khánh thành. Nhìn khu công nghiệp hiện đại và rộng lớn, mơ ước của Chủ tịch lúc bấy giờ đó là 5-10 năm nữa*

*Alphanam sẽ có khu công nghiệp như vậy cho riêng mình*".

Và giờ đây, sau 20 năm Alphanam làm được hơn thế gấp nhiều lần. Hàng loạt khu công nghiệp được triển khai, sản phẩm của Alphanam có mặt trên mọi miền Tổ quốc, các dự án bất động sản cao cấp đang trong giai đoạn triển khai và đi vào vận hành... Niềm hạnh phúc đó đến với không chỉ riêng Anh mà còn dành cho tâm huyết của những người luôn đầu đầu về một Alphanam thịnh vượng.



## Trong hơn 20 năm làm việc, Alphanam dạy tôi bài học đáng quý đó là “ra quyết định”

Trong vô vàn bài học “vỡ” ra suốt quá trình lãnh đạo Alphanam, có lẽ với Anh, bài học đáng quý nhất chính là ra phương pháp ra quyết định. Ở vị trí chủ chốt của doanh nghiệp, mỗi quyết định được đưa ra tác động trực tiếp đến Tập đoàn, đối tác, khách hàng cũng như cả tập thể những con người đang cống hiến cho Công ty. Vì vậy để có được một quyết định đúng, người lãnh đạo cần tích cực nghiên cứu, học hỏi kiến thức, cập nhật công nghệ mới cũng như có cái

nhìn toàn diện về thời cuộc.

*“Tôi luôn tin mọi khó khăn đều có phương án giải quyết và phương án thì nằm trong sách.”* Quyết định đúng sẽ đến từ sự trau dồi và tham vấn người có kinh nghiệm. Thực tế đã chứng minh điều đó. Trong những năm làm việc tại Alphanam, anh là người đưa ra rất nhiều những quyết định quan trọng, cùng ban lãnh đạo thay đổi định hướng của Alphanam theo xu hướng phát triển.



### “Cẩn thận và khó tính là yếu tố để tôi thành đạt tại Alphanam”

Khởi điểm từ dân kỹ thuật đi làm quản lý doanh nghiệp, bản chất cẩn thận và khó tính là con người Anh. Tại Alphanam, ấn tượng về Anh không ngoài sự khắt khe, yêu cầu cao về chất lượng cũng như mong muốn sự hoàn hảo từ phía nhân viên thực hiện. Đây cũng là yếu tố then chốt mang đến thành đạt trong quá trình lao động miệt mài suốt thời gian làm việc tại Alphanam.

### “Không gì khác hơn, tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì đạt được ở Alphanam, cùng Alphanam.”

Alphanam chính là công sức của cả một đời cống hiến, là một phần thành công của con đường sự nghiệp mà Anh theo đuổi. Alphanam có định hướng rất khác biệt so với các doanh nghiệp quy mô tương đương khác. Đó là định hướng rõ ràng trong các việc đầu tư bất động sản, định hướng vào các khu đô thị chất lượng cao, và căn hộ để bán chất lượng cao. Một trong những định hướng vô cùng đúng đắn và mang tính chiến lược đó là đầu tư vào các thương hiệu khách sạn quốc tế.

Sở hữu nền tảng tài chính vững vàng dưới sự hỗ trợ của những người lãnh đạo có kinh nghiệm, trong hai năm trở lại đây, Alphanam đang tự “refresh” với hàng loạt dự án. Là một trong những lãnh đạo thế hệ

F1, anh hi vọng thế hệ trẻ Alphanam hãy làm tốt các công việc của chính mình và phấn đấu lên làm quản lý ngay chính trong môi trường đầy cởi mở mà anh và ban lãnh đạo đang tạo ra. Thập nên tiếp theo sẽ thuộc về thế hệ F2 - 8x và 9x. Với những gì đã và đang tạo dựng tại Alphanam sẽ mang đến nhiều hơn nữa cơ hội cho những ai muốn gắn bó và cống hiến lâu dài.

Một trong những người khởi dựng Alphanam bằng tâm huyết, khát vọng và cả tuổi trẻ, phần thưởng cho sự cống hiến của Anh đó chính là hình ảnh Alphanam hùng cường đang vươn mình ra thế giới. Thay mặt Tập đoàn, xin chúc Anh luôn tràn đầy nhiệt huyết, song hành cùng Alphanam khai phá những vùng đất mới!



## Luxury Apartment - Appreciation Party

**Không phải là dự án bất động sản đầu tiên của Alphanam song việc Luxury Apartment đi vào vận hành chính thức từ tháng 10/2017 là dấu ấn quan trọng của Alphanam trong việc tham gia vào thị trường dịch vụ tại thành phố du lịch Đà Nẵng.**

Trong không gian ấm cúng tại nhà hàng Luxury Apartment Đà Nẵng tối ngày 11/10, Alphanam đã dành những lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể đội ngũ nhân sự tham gia set up khách sạn hoàn chỉnh, sẵn sàng đón khách chính thức. Một bữa tiệc nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều tham vọng của chủ đầu tư lớn. Đây là thời điểm quan trọng đánh dấu những cố gắng của tập thể khi lần đầu

tiên tham gia mảng kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp.

Con người ngày hôm nay sẽ là nguồn sức mạnh nội tại của Alphanam. Tương lai của Luxury Apartment chính là nằm trong tay những cá nhân đang cống hiến hết mình. Mỗi vị trí là một mắt xích quan trọng cho Luxury Apartment công phá thị trường nghỉ dưỡng đầy cạnh tranh.





Nhân sự Luxury Apartment



Bộ phận F & B



Bộ phận lễ tân



# PAINTING A BETTER TOMORROW

## HÀNH TRÌNH VẼ NHỮNG ƯỚC MƠ...

Mỗi đứa trẻ đều có ước mơ về một tương lai tốt đẹp. Đó là những bức tranh đầy màu sắc mà điểm khởi nguồn chính là những bài học đầu tiên tại ngôi trường.



Năm 2015, Kansai – Alphanam tổ chức phát động chương trình "Painting A Better Tomorrow" - "Tô màu cuộc sống - Thắp sáng tương lai" với mong muốn mang đến diện mạo mới khang trang, sạch đẹp hơn cho các ngôi trường, qua đó khuyến khích một tinh thần học tập thật tốt trong năm học mới.

Hơn 2 năm trôi qua, đã có 4 trường học được triển khai trên cả nước và hàng ngàn xuất quà được trao tặng cho các em học sinh. Hoạt động nối dài hành trình sơn mới các trường học nghèo trên toàn quốc liên tục được thực hiện, đem đến những tác động tốt đẹp cho không chỉ các em học sinh mà đó còn thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp vì một Việt Nam phát triển.

*Tất cả vì một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn...*

*"Một phần trong triết lý kinh doanh của chúng tôi đó là sự phát triển của doanh*

*nghiệp sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Chúng tôi nhận thấy rằng giáo dục là hành trang đến thành công và là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người" (Ông Chan Chee Meng – Tổng Giám Đốc công ty TNHH Sơn Kansai – Alphanam)*

Khác với người lớn, niềm vui đến với trẻ em từ những điều rất nhỏ, hạnh phúc đôi khi chỉ là một quyển vở mới được tặng và ước mơ có thể được khơi nguồn từ những món quà nhỏ bé!

Không phải trẻ em nào trên khắp Việt Nam đều có cuộc sống tốt đẹp, thụ hưởng một môi trường giáo dục đầy đủ về cơ sở vật chất. Còn biết bao những ngôi trường cũ cần được chỉnh trang để các em học sinh có cơ hội được đến trường hòa cùng niềm vui. Trong nhiều năm, Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ đã luôn nỗ lực truyền thông công đồng để đem đến những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống của các em nhỏ tại khu vực khó khăn.



*Một tương lai tươi sáng được bắt đầu từ những điều giản đơn.*

Đó có thể là một ước mơ, một khát vọng được gieo mầm trong suy nghĩ còn non nớt ngay chính từ hôm nay. Với mục đích cao đẹp, hàng năm ngoài hoạt động kinh doanh đem đến cho thị trường những sản phẩm sơn trang trí và sơn công nghiệp hàng đầu, Kansai cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng phục vụ lợi ích xã hội. Hàng tỷ đồng được đầu tư cho một Việt Nam tốt đẹp hơn. Đó đơn giản chỉ là một ngôi trường khoác áo mới song trong mắt những đứa trẻ, đó là điều tuyệt vời, một sự ngạc nhiên đầy hứng khởi trong mỗi ngày đến lớp!

Không chỉ sơn mới cho trường học mà hoạt động Painting A Better Tomorrow còn tạo điều kiện để các em cùng tham gia trải nghiệm việc sơn trường và sáng tạo màu sắc. Kansai – Alphanam mong các em có thêm những hoạt động nhóm, cùng nhau lao động, sáng tạo cũng như chung tay khoác áo mới cho mái trường nơi các em đang học tập, xây dựng một tương lai tươi sáng cho mảnh đất nơi các em đang sinh sống.

Những bàn tay nhỏ đầy màu sắc được in trên mảng tường hay chính là những sắc màu tươi sáng của một ngày mai tràn trề năng lượng sống. Hãy giữ những nụ cười luôn nở trên gương mặt hạnh phúc của trẻ em. Bởi chỉ có thế, điều tốt đẹp mới có thể chắp cánh một tương lai rạng rỡ!

*Hi vọng các em sẽ không ngừng ước mơ, tô màu cuộc sống bằng những giấc mơ bé nhỏ và đầy màu sắc như thông điệp mà chúng tôi gửi gắm...*

Có mặt tại các tỉnh/thành trên khắp Việt Nam, từ trường tiểu học B Hòa Bình Thạnh, tiểu học A Vĩnh Thành – An Giang, đến trường THCS Mai Hóa - Quảng Bình và gần đây nhất là trường Tiểu học Tân Hòa - Hà Nội... Trong thời gian tới, các hoạt động xã hội cộng đồng của công ty sẽ được mở rộng theo định hướng phát triển giáo dục và bảo vệ môi trường. Phối hợp cùng các đơn vị đồng hành, hành trình sơn mới các trường học sẽ còn nối dài trên khắp Việt Nam mang đến nhiều hơn nữa những món quà bất ngờ dành cho trẻ em Việt.

Một Việt Nam vững mạnh sẽ bắt đầu từ những mầm non đang lớn. Mỗi việc làm của Kansai – Alphanam hi vọng sẽ tạo thêm động lực cho mọi trẻ em trên khắp tổ quốc, thắp sáng một Việt Nam đầy nội lực.



# SINH NHẬT THÁNG 11

## CHÚC MỪNG SINH NHẬT

*Chúc Anh/Chị sinh nhật tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!*

### 1. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ALPHANAM

Hoàng Thị Thanh Tâm 9/11  
Nguyễn Văn Dương 14/11  
Đặng Lại Quyền 28/11  
Mai Quý Dương 4/11  
Nguyễn Thị Thanh Tâm 11/11  
Trần Thị Phương Thảo 18/11  
Nguyễn Trung Hải 21/11  
Nguyễn Văn Nghĩa 23/11  
Trần Văn Tiến 28/11

### 2. CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ALPHANAM

Nguyễn Thanh Mai 10/11  
Nguyễn Thị Duyên 10/11  
Trần Huyền Trang 19/11  
Trịnh Hữu Pháp 6/11

Nguyễn Thị Tâm 15/11  
Phạm Thị Xoa 20/11  
Lê Thị Kim 29/11  
Nguyễn Thị Minh Trang 27/11  
Dương Bảo Trung 11/11

### 3. CÔNG TY CP XĐTDH&TT VINACON

Nguyễn Thị Hiền 20/11  
Đào Thị Diệu 22/11  
Hoàng Văn Xuân 18/11  
Hồ Anh Tuấn 2/11  
Nguyễn Đông Nhật 10/11  
Dương Phú Minh 4/11

### 4. CÔNG TY CPĐT CVVH MƯỜNG HOA

Nguyễn Thế Thắng 28/11

### 5. CÔNG TY CP DV&TM ĐÔNG Á

Nguyễn Thị Mai Hương 8/11

### 6. CÔNG TY CP ALPHANAM E&C

Nguyễn Mai Quỳnh Anh 7/11  
Bùi Minh Hưng 1/11  
Nguyễn Trọng Chức 17/11  
Nguyễn Việt Hiếu 2/11  
Trần Tuấn Anh 30/11  
Dương Việt Hùng 12/11

### 7. CÔNG TY CP DELTA VIỆT NAM

Nguyễn Văn Lực 10/11  
Võ Đức Vương 17/11  
Lê Vũ Huy 23/11  
Hà Văn Hoanh 2/11



# DANH SÁCH NHÂN VIÊN MỚI

# Hello



## CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ALPHANAM

**BÙI DIỆU HẰNG** - TP Nhân sự Luxury  
**NGUYỄN THỊ HOÀNG MỸ** - Nhân viên kế toán doanh thu  
**ĐẶNG THÀNH LUÂN** - Nhân viên An ninh  
**NGUYỄN CÔNG ĐẠT** - Nhân viên An ninh  
**PHẠM THỊ MAI HOA** - Room attendant  
**ĐÀM THỊ THÀNH** - Room attendant  
**NGUYỄN VĂN NAM** - Room attendant  
**PHẠM ANH TUẤN** - Receptionist  
**PHAN NGỌC THU** - Bellman  
**NGUYỄN VĂN PHÚ** - Nhân viên hồ bơi và Gym  
**TRẦN VĂN TOÀN** - Nhân viên hồ bơi và Gym  
**NGUYỄN THÁI VINH** - Nhân viên hồ bơi và Gym  
**LÊ VĂN HÙNG** - Phụ bếp  
**NGUYỄN THU NGÂN** - Nhân viên kế toán

## CÔNG TY CP ALPHANAM E&C

**NGUYỄN VIỆT HIẾU** - Thiết kế kiến trúc  
**TRẦN QUỲNH TRANG** - Kiến trúc sư nội thất

## CÔNG TY CP DELTA VIỆT NAM

**PHAN ĐÌNH BÁCH** - Chuyên viên thanh quyết toán  
**VÕ ANH TOÀN** - Kỹ thuật hiện trường  
**TRẦN QUANG ĐẠO** - Trưởng Ban AN & ATLĐ  
**NGUYỄN THANH TRUNG** - Phó Ban An ninh và ATLĐ

## CÔNG TY CP XDĐT&TT VINACON

**VŨ THỊ MAI HIÊN** - Chuyên viên Quản lý hợp đồng  
**NGUYỄN THANH TRUNG** - Phó Ban An ninh và ATLĐ

## CÔNG TY CP ĐỊA ỐC FOODINCO

**PHẠM THỊ NGỌC HẬU** - Nhân viên kế toán

## CÔNG TY CP VĐT&TM ĐÔNG Á

**NGÔ VĂN TIÊM** - Kế toán tổng hợp

## NGƯỜI MỘT NHÀ

*Trong những ngày tháng 10, chúng ta thật vui mừng được chào đón những thành viên mới của gia đình Alphanam – Công ty Cổ phần VIREX. Định hướng trở thành một trong những Công ty phân phối dự án hàng đầu khu vực miền Bắc, VIREX sẽ góp phần phát triển hơn nữa tầm ảnh hưởng Tập đoàn trong lĩnh vực Bất động sản.*



TNV – Ngày 23/10, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết hợp đồng đại lý phân phối dự án Swisstouches La Luna Resort, Marina Bay Nha Trang

Tọa lạc tại 33A Bà Triệu - ngay giữa trung tâm Thủ đô, được đầu tư quy mô lớn và trang thiết bị hiện đại, VIREX đem đến bộ mặt mới cho Alphanam. Sở hữu không gian trưng bày rộng, được thiết kế sang trọng VIREX góp phần khẳng định vị thế của dự án được phân phối cũng như quy mô của chủ đầu tư, đảm bảo giá trị tài chính cho khách hàng.

Với chiến lược của mình, VIREX sẽ đem đến một cuộc cải cách trong hoạt động phân phối sản phẩm bất động sản theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch, góp phần tạo dựng niềm tin cho Chủ đầu tư, khách hàng cũng như đối tác trong và ngoài nước. Hòa cùng không khí sinh hoạt trong gia đình, Alphanam cũng chào đón đội ngũ nhân sự tham

gia hiện thực hóa những kỳ vọng của Ban lãnh đạo tại VIREX.

Trong Alphanam Newsletter tháng 10, BBT xin gửi đến quý độc giả những hình ảnh mới nhất về VIREX. Chúc Công ty sẽ đạt được nhiều thành công lớn trong quá trình phát triển!







# ALPHANAM SỐNG

## 20 . 10 CỦA “MỘT NỬA” ALPHANAM

Một chương trình sinh hoạt ấm cúng với sự tham gia của toàn thể CBNV văn phòng Hà Nội đã diễn ra tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Sakura Tower. Chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau những nụ cười rạng rỡ, và cả những món quà ý nghĩa từ Ban lãnh đạo!

Happy Vietnamese Women's Day!

Chúc các Chị/Em Alphanam luôn hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Chúc cho các thành viên gia đình Alphanam mãi gắn bó một nhà!

*Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất của Chị/Em Alphanam nhé!*









## ĐÀO TẠO HỘI NHẬP TẠI ALPHANAM

*“Nhập gia tùy tục” là câu nói cửa miệng của người Việt Nam để nói về việc người lạ cần hoà nhập trong môi trường mới bằng cách học hỏi và thực hiện theo những quy tắc ứng xử tại môi trường đó.*

Đối với một công ty thì Chương trình đào tạo hội nhập tốt sẽ giúp nhân viên có định hướng tốt ngay từ đầu, việc trang bị ngay từ đầu những thông tin và kiến thức cơ bản nhất sẽ giúp nhân viên tránh khỏi những sai sót thường gặp trong công việc, trong ứng xử và bản thân họ sẽ có được cảm giác tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của Công ty cũng như sự tôn trọng của Công ty dành cho mình.đạo tạo ra.

Đối với một công ty thì Chương trình đào tạo hội nhập tốt sẽ giúp nhân viên có định hướng tốt ngay từ đầu, việc trang bị ngay từ đầu những thông tin và kiến thức cơ bản nhất sẽ giúp nhân viên tránh khỏi những sai sót thường gặp trong công việc, trong ứng xử và bản thân họ sẽ có được cảm giác tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của Công ty cũng như sự tôn trọng của Công ty dành cho mình.





Từ năm 2017, các khóa đào tạo nói chung và đào hội nhập cho nhân viên mới nói riêng được tổ chức thường xuyên và trở thành hoạt động không thể thiếu trong chính sách tuyển dụng, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực tại Alphanam Group.

Chương trình đào tạo Hội nhập tập trung giới thiệu các nội dung cơ bản như:

- Tổng quan về lịch sử hình thành, phát triển, các giai đoạn mốc lịch sử đáng nhớ của Alphanam cùng thành tựu đã đạt được;
- Cơ cấu tổ chức - Ban lãnh đạo Alphanam;
- Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, thị trường, khách hàng; sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi; các nét văn hoá đặc trưng;
- Các sản phẩm – dịch vụ của Tập đoàn;
- Cách thức tương tác giữa các cấp và các phòng ban/đơn vị khác nhau;
- Các quy định về nhân sự, chính sách khen thưởng – phúc lợi xã hội, môi trường làm việc;
- Các hoạt động văn hóa tập thể tại Alphanam Group...

Sau buổi hướng dẫn đào tạo tập trung do Phòng Nhân sự chủ trì, các thành viên mới sẽ có khoảng thời gian 2 tháng thử việc để tiếp cận với môi trường làm việc cụ thể tại các phòng ban/đơn vị.

Thông qua buổi hội nhập, mỗi thành viên khi gia nhập vào công ty có thêm tự hào về môi trường làm việc, những cơ hội phát triển của mỗi cá nhân, trân trọng những cơ hội làm việc, những chính sách mà Ban lãnh đạo tạo ra.

Hy vọng mỗi buổi hướng dẫn Hội nhập sẽ mang đến một hành trang vững chắc cho mỗi nhân viên mới gia nhập vào đại gia đình Alphanam nhanh chóng hòa nhập, bớt bỡ ngỡ, có thêm niềm tin, kiến thức và thêm nhiệt huyết say mê để nỗ lực làm việc hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của Alphanam cũng như sự phát triển của chính bản thân mình.

# KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM

## 5 LÝ DO VÌ SAO CHÚNG TA NÊN ĐI DU LỊCH NHIỀU HƠN

---

*Du lịch mang đến những lợi ích cực kỳ to lớn mà bạn có thể không nghĩ tới! Sau đây là 5 lý do vì sao cần đi du lịch càng nhiều càng tốt trong cuộc đời mỗi chúng ta.*



*“Thế giới là một cuốn sách và những ai không xê dịch chỉ đọc được một trang trong đó.”  
(Saint Augustine)*



**1. Tuổi trẻ là những năm tháng tươi đẹp nhất. Hãy biến tuổi trẻ của bạn trở thành khoảng thời gian hạnh phúc với những trải nghiệm mới tại các vùng đất lạ.**

Điều này thoạt nghe có vẻ sáo rỗng, tuy nhiên sự thật thì khi còn trẻ là lúc chúng ta có nhiều thời gian nhất dành cho mình. Càng lớn, nhất là khi có gia đình chúng ta sẽ có những ràng buộc và cam kết khiến bạn không còn cơ hội để khám phá đây đó. Bạn đừng ngần ngại nắm lấy các cơ hội đến những vùng đất mơ ước hay chỉ đơn giản là tới một địa danh mà bạn chưa bao giờ được đến. Việc cùng ăn, cùng ngủ, cùng sống với người dân bản địa sẽ giúp bạn học được rất nhiều điều hay.

**2. Đi du lịch dạy chúng ta nhiều điều thực tế hơn so với những cuốn sách.**

Việc đọc sách giúp chúng ta có thêm những kiến thức về thế giới. Nhưng chính việc du lịch sẽ giúp chúng ta trải nghiệm thực tế những gì đọc được hay nhìn thấy qua phim ảnh. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Thế nên hãy đi, hãy trải nghiệm và trưởng thành theo từng chuyến đi bạn nhé!

**3. Hiểu thêm về thế giới và thấu hiểu bản thân mình hơn.**

Đi nhiều, bạn sẽ thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới bao la này. Bạn sẽ thấy rằng bạn

đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ và đau khổ với các nhu cầu cá nhân, trong khi những người ít may mắn hơn thì những điều đó đôi khi thật vô nghĩa. Đi nhiều và tiếp xúc nhiều, bạn sẽ dễ hiểu và dễ đồng cảm với người khác hơn, bạn sẽ biết yêu thương chính mình và mọi người hơn.

**4. Bước ra khỏi vùng quen thuộc để trưởng thành hơn.**

Khi bước vào một cuộc hành trình bạn sẽ sống mỗi ngày khác hoàn toàn với những ngày bình thường của bạn. Bạn gặp những con người mới, ăn những món ăn mới, tiếp xúc với những nét văn hoá mới. Bạn sẽ cần một tâm hồn rộng mở để đón chào mọi thứ. Bạn sẽ học được cách thích nghi với những thay đổi, những mới mẻ xung quanh.

**5. Và cuối cùng, tại sao lại không đi du lịch?**

Bạn đã dành rất nhiều thời gian để làm việc thật chăm chỉ, tại sao lại không dành cho mình một khoảng thời gian để khám phá những điều mới mẻ bên ngoài thế giới công việc của mình? Nếu không có ai làm bạn đồng hành, tại sao bạn không thử du lịch một mình? Chỉ cần bạn muốn, hãy xách balo lên và đi!



# TÔI CHIA SẺ



## GIA ĐÌNH ALPHANAM AN GIANG

*Mới đó tôi đã là thành viên của gia đình Alphanam Group được gần 1 năm. Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày đầu đến VP Dự án Khu đô thị Golden City An Giang xin phỏng vấn, hình ảnh đầu tiên ghi vào lòng tôi là tác phong chuyên nghiệp.*

Và rồi tôi cũng được nhận vào Công ty làm. Trước môi trường làm việc mới, với những đồng nghiệp mới và văn hóa giao tiếp khác xa so với những gì tôi đã trải qua.

Tôi được sinh ra và lớn lên ở Miền Nam và cơ hội tiếp xúc với các anh/chị ngoài Bắc cũng rất hiếm, nên buổi đầu tôi còn nhiều bỡ ngỡ. Rồi qua sự hướng dẫn nhiệt tâm của Thư (Nhân viên kế toán) và các anh/chị tại Văn phòng, tôi dần bắt nhịp được môi trường làm việc mới, và bắt đầu nhận được nhiều cảm tình từ các anh/chị/em tại văn phòng hơn.

Biết tôi ở xa nhà một mình, các anh/chị thương nên bảo tôi cứ ở lại ăn trưa cùng các anh/chị VP cho vui. Cũng từ đó, tôi có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với các anh/chị và dần hiểu rõ thân thiết với nhau hơn.

Lần đầu gặp anh Quý (Tổng Giám đốc), tôi cảm nhận anh là một người

sếp rất thân thiện, với cách anh cười nói cùng mọi người và cách anh pha trò khiến mọi người bớt căng thẳng hơn mỗi khi tiếp xúc. Và tôi càng cảm phục hơn với tài lãnh đạo tài ba của anh. Từ một Golden City An Giang tưởng chừng như bế tắc, giờ lại được nhiều khách hàng tìm đến mua dự án với số lượng lớn. Qua anh, tôi học hỏi được rất nhiều điều từ công việc đến cuộc sống. Tôi thấy mình như trưởng thành hơn từ khi được làm việc cùng anh. Có nhiều lúc tôi vụng về trong công việc, anh cũng chỉ vừa nói vừa đùa chỉ dẫn tôi làm lại và anh cũng thật khéo léo chỉ dạy tôi những điều nên tránh trong cuộc sống thường nhật. Anh vừa là một người sếp vừa là một người thầy trong trường đời của tôi.



Nói đến đây, tôi không thể quên một người sếp – một người anh đó là anh Nam (Giám đốc chi nhánh An Giang), người khiến tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc đầu, tôi cảm thấy sao anh ấy khó gần thế và có chút sợ. Nhưng rồi qua nhiều cuộc họp mặt và ăn trưa tại VP, tôi chợt nhận ra anh là một người rất tình cảm và tinh tế. Anh luôn quan tâm, chăm lo đời sống các anh/chị/em tại VP. Anh không ngần ngại chỉ dạy những đứa em còn non kinh nghiệm như chúng tôi. Trong tôi, anh như một người anh trưởng của gia đình vậy.

Còn nói đến anh Hải (Kế toán chi nhánh) thì không có gì phải bàn cãi rồi. Một người anh rất chuẩn mực: Giỏi giang trong công việc, chịu khó, hay giúp đỡ mọi người và phải nói là rất khéo léo trong giao tiếp. Tính hài hước của anh ấy làm cho VP trở nên thi vị hẳn lên. Ngày nào vắng anh ấy là VP trở nên im ắng đến lạ.

Rồi Toàn (Chỉ huy Trưởng Delta) nữa, một cậu em trai rất dễ thương. Chị em chúng tôi không thể nhận

cười được mỗi khi em ấy pha trò giả giọng con gái. Là cậu nhóc tuổi trẻ tài cao, những lúc không có việc thì thôi, hễ có việc là em ấy lại lao vào làm quên cả cơm. Lại dễ bảo và thân thiện nên trong VP ai nấy cũng quý mến em.

Một ngày làm việc của chúng tôi, có lẽ lúc vui nhất là buổi trưa. Khi mọi người tụ hợp lại ăn cơm trưa và trò chuyện cùng nhau. Các anh thì rất hài hước, trong bữa cơm, người trêu qua, người chọc lại làm cho bữa trưa không ngớt tiếng cười. Hễ bữa cơm mà có những câu hài như: Anh Quý, anh Nam, anh Hải, anh Khương, anh Cường, anh Bắc, Toàn... Là mọi người như được xả stress giữa giờ vậy.

Nói tới cơm trưa, tôi lại nhớ đến chị Quỳnh – Người phụ nữ không kém phần quan trọng tại VP. Chị luôn suy tính để có bữa cơm ngon cho các anh/em sau những giờ làm việc vất vả. Một người phụ nữ chịu thương chịu khó, vui vẻ hòa đồng, mỗi khi có gì ngon, gì lạ là chị lại hù hí chúng tôi cùng ăn. Tôi thích nhất là món ốc – chuối - đậu mà

chị nấu. Vị lạ nhưng ngon!

Với tôi Alphanam An Giang như ngôi nhà thứ 2, nơi mọi người đối xử với nhau thân thiết như anh em trong nhà.

Điều tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất là hôm lễ Phụ nữ Việt Nam 20/10 vừa qua. Lần đầu tiên tôi và các chị em tại VP cảm nhận được làm phụ nữ cũng là một hạnh phúc. Các anh tự sắp xếp mua hoa và bánh kem tổ chức lễ cho chúng tôi. Một hành động nhỏ, nhưng đã làm cho chị em phụ nữ chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về các anh/em tại Alphanam An Giang. Thật khác với những mùa lễ mà tôi đã trải qua.

Tôi thầm cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã cho tôi cơ hội gia nhập gia đình lớn Alphanam nói chung và Alphanam An Giang nói riêng, để tôi được quen biết các anh/chị/em trong VP và trải nghiệm cái gọi là gia đình thứ 2!

An Giang, 23 tháng 10 năm 2017.

Võ Thị Ý Nhi

# NHỮNG TÁC PHẨM KINH ĐIỂN MÀ BẠN KHÔNG NÊN BỎ QUA

*Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình, bạn sẽ phải làm những điều khác biệt. Tuy nhiên, đôi khi chỉ vài cuốn sách truyền cảm hứng cũng có thể thay đổi hoàn toàn cái nhìn và khiến cuộc sống của bạn bước sang trang mới.*

**Dưới đây là một số cuốn sách kinh điển của văn học thế giới mà ai cũng nên đọc ít nhất 1 lần trong đời.**

## 1. HOÀNG TỬ BÉ (LE PETIT PRINCE) - ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Là cuốn truyện thiếu nhi nổi tiếng toàn cầu, nhiều người lớn đọc *The Little Prince* cũng phải ngỡ ngàng nhiều mới hiểu. Mang nội dung tưởng chừng đơn giản, cuốn sách kể về một phi hành gia sống sót sau vụ rơi máy bay trên sa mạc và được Hoàng tử bé tiếp đón bầu bạn. Nhưng đằng sau đó là những tầng lớp triết lý sâu sắc về nhân sinh.



## 2. TO KILL A MOCKINGBIRD (GIẾT CON CHIM NHẠY) - HARPER LEE

Cho dù được kể dưới góc nhìn của một cô bé, cuốn sách "Giết con chim nhại" không hề né tránh bất kỳ vấn đề nào, gai góc hay lớn lao, sâu xa hay phức tạp như nạn phân biệt chủng tộc, những định kiến khắt khe, sự trọng nam khinh nữ...

Thông điệp yêu thương trải khắp các chương sách là một trong những lý do khiến "Giết con chim nhại" giữ sức sống lâu bền của mình trong trái tim độc giả ở nhiều quốc gia, nhiều thế hệ.



## 3. BẮT TRÈ ĐỒNG XANH - J.D. SALINGER

"Bắt trẻ đồng xanh" đã mượn suy nghĩ của một chàng trai trẻ để nhìn về cuộc sống một cách hài hước và thông minh. Ngôn từ đơn giản, đôi khi rất thô tục thể hiện con người nhân vật, cuốn sách đi vào lòng người bởi những triết lý giản đơn vẫn đang hiện hữu từng ngày trong cuộc sống. Tiểu thuyết đầu tay và cũng là duy nhất của Salinger, *Bắt trẻ đồng xanh* (*The Catcher in the Rye*), khi ra đời năm 1951 đã lập tức gây tiếng vang lớn khắp thế giới. Sách bán được 250.000 bản trong năm, dù Salinger chẳng hề thiết tha gì tới việc quảng cáo, thậm chí ông còn không đồng ý cho in ảnh của mình trên bìa.





#### 4. THE ALCHEMIST (NHÀ GIÁ KIM)

- PAULO COELHO

Khi cầm trên tay cuốn sách này, bạn có thể không có cảm giác mình đang ... đọc sách, mà như mình đang trò chuyện với.... chính mình, với cái tôi sâu thẳm bên trong, với cái tôi đôi lúc chần chừ lười biếng, hèn nhát và lo sợ bị người khác đánh giá. Qua cuộc hành trình tìm kiếm kho báu của cậu bé chăn cừu, Paulo chỉ ra cho chúng ta những giá trị đơn giản mà sâu sắc ở đời.

Cuộc hành trình đó hay chính là hành trình đi tìm hạnh phúc, ước mơ, ý nghĩa trong cuộc đời mỗi con người. Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian mà không hề quên "hai giọt dầu trên muống"... Bản thân đoạn kết của cuốn sách cũng là một điều bất ngờ.



#### 5. GONE WITH THE WIND (CUỐN THEO CHIỀU GIÓ)

- MARGARET MITCHELL

Cuốn theo chiều gió (Gone with the wind), xuất bản lần đầu năm 1936, là một cuốn tiểu thuyết tình cảm của Margaret Mitchell, người đã dành giải Pulitzer với tác phẩm này năm 1937.

Câu chuyện được đặt bối cảnh tại Georgia và Atlanta, miền Nam Hoa Kỳ trong suốt thời kì nội chiến và thời tái thiết. Tác phẩm xoay quanh Scarlett O'Hara, một cô gái miền Nam đầy sức mạnh, phải tìm mọi cách để sống sót qua chiến tranh và vượt lên cuộc sống khó khăn trong thời hậu chiến. Tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim năm 1937.



#### ĐỌC SÁCH HAY – NHẬN SÁCH LIỀN TAY

Mỗi cuốn sách đem đến cho bạn những kiến thức mới hay đơn giản chỉ làm giàu cho tâm hồn của mỗi con người! Hãy dành 30 phút mỗi ngày để làm mới mình bằng nguồn tri thức vô tận trong sách.

Trong tháng 10, ALPHANAM NEWSLETTER dành **tặng độc giả 05 cuốn sách văn học kinh điển!**

**Để được nhận sách, bạn chỉ cần:**

1. Email về cho BBT **01 chia sẻ** của bạn về Alphanam (khoảng 300 chữ). (Địa chỉ nhận email: [kenhnoibo@alphanam.com](mailto:kenhnoibo@alphanam.com))
2. 5 độc giả may mắn sẽ nhận được **1 cuốn sách** ngẫu nhiên của chúng tôi.
3. Danh sách sẽ được công bố vào Newsletter No.10/November.

**Hãy tự làm giàu bản thân bằng văn hóa đọc!**

# APEC 2017



## ĐÀ NẴNG SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN SỰ KIỆN LỚN NHẤT NĂM

*Tại Đà Nẵng vào những ngày này, ngành du lịch đang gấp rút hoàn thiện các điều kiện về lưu trú, ẩm thực và hoạt động văn hoá nghệ thuật hướng đến Tuần lễ cấp cao của Năm APEC 2017.*

Sự kiện Đà Nẵng được chọn là địa điểm tổ chức APEC chính là cơ hội để quảng bá hình ảnh một thành phố trẻ, năng động, hiếu khách đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Sở hữu tiềm năng du lịch đa dạng và độc đáo, thành phố biển xinh đẹp nhận được sự ca ngợi của nhiều du khách quốc tế bởi cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, môi trường trong lành, ẩm thực phong phú cũng như những con người bản địa thân thiện. Từ Đà Nẵng, du khách có thể thuận tiện di chuyển tới nhi địa danh di sản văn hóa thế giới nổi tiếng như Cố đô Huế, phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Theo dự kiến, trong dịp diễn ra hội nghị APEC lần này, Đà Nẵng sẽ đón lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng khoảng 15.000 quan khách, 6.000 phóng viên và trên 1.000 doanh nhân đến từ các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới. Thành phố sẽ huy động lên đến 150 chuyến bay/ngày và sử dụng khoảng 13.000 phòng khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao.

Đà Nẵng cũng xây dựng các chương trình, tour giới thiệu về hiện vật, lịch sử, văn hóa nhằm thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là phục vụ du khách quốc tế; tăng cường tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng tại APEC 2017.



Có thể thấy, Đà Nẵng đã sẵn sàng cho sự kiện lớn nhất trong năm - APEC 2017. Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, ngành du lịch Thành phố đang tận dụng tối đa cơ hội này để xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là thành phố du lịch, năng động tới du khách, từ đó góp phần khẳng định vị thế trên trường quốc tế.



*Là một trong những “tuyệt tác nghỉ dưỡng ven biển Mỹ Khê”, Luxury Apartment sẽ góp phần quảng bá hình ảnh dịch vụ du lịch của Đà Nẵng. Với vị trí đặc địa, chất lượng nghỉ dưỡng cao cấp và trọn bộ tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế, Luxury Apartment đem đến những trải nghiệm mới tại “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”.*

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) được thành lập vào tháng 11/1989 tại Australia với mục tiêu thúc đẩy tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư khu vực. Từ 12 nền kinh tế sáng lập, tới nay, APEC đã quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, chiếm 39% dân số thế giới, 57% GDP toàn cầu, khẳng định vị thế là diễn đàn hợp tác kinh tế quy mô hàng đầu tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Việt Nam chính thức gia nhập APEC vào năm 1998 và đã trở thành một thành viên tích cực với nhiều đóng góp thiết thực cho APEC, trong đó phải kể đến việc đảm nhận thành công vai trò chủ nhà APEC vào năm 2006. Từ khi được lập đến nay, APEC đã tổ chức 28 Hội nghị thường niên. Năm 2017, Việt Nam lại được tín nhiệm lựa chọn để tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 29. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai và được tín nhiệm lựa chọn là nước chủ nhà tổ chức APEC 2017.





*Mọi đóng góp ý kiến và nội dung tin/bài, Anh/Chị xin vui lòng gửi về cho BAN BIÊN TẬP theo địa chỉ Email: [kenhnoibo@alphanam.com](mailto:kenhnoibo@alphanam.com)*

**ALPHANAM NEWSLETTERS NO.09 ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI MARKETING TEAM**

*Biên tập: PHAN THU HÀ  
Nội dung: THANH THÙY - HẢI HÀ  
Thiết kế: L.N.HÀ-N.T.YẾN*